

## เลาะรั้วหุ้น-การเงิน

● **สำนักงานก.ล.ต.** ให้คณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ JTS ที่แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วงที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแม่กำลังทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ JTS มีผลขาดทุน หลังจากตามที่ปรากฏข่าวเมื่อวันที่ 28 ต.ค.2559 ว่าคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (JTS) มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ JTS อัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 70,654,730 บาท โดยเป็นการประกาศจ่ายระหว่างที่นายพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ JAS ซึ่งเป็นบริษัทแม่กำลังทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ JTS และจะสิ้นสุดการรับซื้อในวันที่ 10 พ.ย. 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการ JTS กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันที่ 11 พ.ย. 2559 ซึ่งเป็นวันหลังจากปิดการรับซื้อแล้ว เป็นผู้มียกสิทธิ์ได้รับเงินปันผล

โดยที่ JTS มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินไตรมาส 3 ของปี 2559 และการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีผลต่อราคาหรือการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ JTS จึงอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายพิชญ์ ซึ่งเป็นผู้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ JTS ดังนั้น ก.ล.ต. จึงให้คณะกรรมการ JTS ที่แจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และความเห็น

ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผลกระทบด้านกฎหมาย หรือด้านอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

และในระหว่างนี้ ขอให้ผู้ลงทุนถือหุ้นศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

● **ด้าน สิทธิไชย มหาคุณ** ผู้บริหารกลุ่มวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บอกว่า ปีนี้ ธนคารได้เป็นที่ปรึกษาในการออกกองรีทิไปรวม 3 กองได้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ (GVREIT) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART) และล่าสุดคือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME) ซึ่งนักลงทุนให้การตอบรับที่ดี และในปีหน้า สิทธิไชย บอกว่าจะมีออกมาอีกหลายกอง เนื่องจากการลงทุนในกองรีทิได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในการลงทุนทำให้นักลงทุนสนใจลงทุนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการนำสินทรัพย์มาออกกองรีทิในประเทศไทยยังกระจุกตัวอยู่ในสำนักงานให้เช่า โรงแรม โกดังสินค้าและ แต่ในต่างประเทศมีการนำสินทรัพย์อื่นมาออกกองรีทิเช่น สถาบันการศึกษาและธุรกิจสุขภาพและโรงพยาบาลซึ่งในประเทศไทยยังเกิดได้ยาก เพราะเป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดมาก